

## ข้อ ๓ เรียนรู้วิถีชีวิตของประชาชน

คณะกรรมการความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ได้กำหนดค่านิยมของคนไทยไว้ ๑๒ ประการ ซึ่งสำคัญทั้งสิ้น เช่น ข้อที่ ๓ ได้แก่ “เรียนรู้วิถีชีวิตของประชาชน” หรือข้อความเต็ม ๆ คือ “เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาชนไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

เราควรเรียนรู้และเข้าใจว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองที่ปวงชนมีส่วนร่วม มีสิทธิในการดูแลชีวิต ครอบครัว ทรัพย์สิน การประกอบอาชีพ มีสิทธิในการรับบริการด้านต่าง ๆ และมีเสรีภาพในการเดินทาง การสื่อสาร การนับถือศาสนา แสดงความคิดเห็น การเสนอข่าวสาร นอกจากนี้ให้สิทธิเสรีภาพแล้วก็กำหนดให้ปวงชนปฏิบัติตามหน้าที่ในสังคม เช่น หน้าที่ในการรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย มีหน้าที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง มีหน้าที่ในการป้องกันประเทศ เสียภาษี มีหน้าที่สืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประชาธิปไตยมีคุณค่าอันดี ทำให้ปวงชนมีอิสระ มีเสรีภาพ แต่อยู่ภายในขอบเขตที่เหมาะสมอยู่ร่วมกันด้วยสันติ ทุกคนจึงควรเรียนรู้และเข้าใจเพื่อนำไปปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง เริ่มจากเด็กต้องทำหน้าที่โดยที่ไม่ต้องให้ใครคอยเตือน มีระเบียบวินัย ทำตามกฎกติกาของครอบครัวและสังคม ปัญญาชนควรทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ เช่น ดูแลครอบครัว หล่อหลอมบุคลิกภาพ ปลูกฝังทัศนคติค่านิยมอันดีงามแก่บุตรหลาน ประกอบอาชีพสุจริต ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับเสียข้างมาก ทำตามกฎหมาย ไม่ติดสินบนเพื่อผลประโยชน์ เสียภาษีเพื่อให้รัฐบาลนำไปพัฒนาชาติ ใช้สิทธิ์ออกเสียงด้วยสุจริต ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ติดตามข่าวสารเพื่อตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล และรัฐบาลต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

คนไทยควรเรียนรู้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปกครองราชอาณาจักรไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ดังที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่า “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” และ “พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้” ทุกคนจึงควรเรียนรู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แล้วชาติไทยของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง

เรียนรู้วิถีชีวิต  
สร้างชาติให้ก้าวหน้า

และเข้าใจความเป็นมา  
ด้วยประชาธิปไตย

ด.ญ.เกศกนก พุ่งขจร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย)  
ที่อยู่ ๘๘ ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ๗๓๑๒๐